



จดหมายข่าว วพม. ฉบับนี้ เป็นฉบับที่ 2 ของปี พ.ศ. 2567 หัวข้อข่าวสำคัญในฉบับนี้มีดังนี้

จก.พบ. เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกเตรียมความพร้อมในที่ตั้ง กฟร.พตท. 67 เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 67

เมื่อเวลา 0730 ของวันที่ 22 ม.ค. 67 วา.ท. มานะพล เล็กสกุล จก.พบ. ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกเตรียมความพร้อมในที่ตั้ง กฟร.พตท.67 และ ให้อววกแก่ผู้รับการฝึก ณ ลานพลศึกษา วพม. โดยมี ศพม. เป็นหน่วยหลักในการดำเนินการ ประสานงาน กำกับดูแลการฝึก ณ ที่ตั้งให้กับผู้เข้ารับการฝึกจากสถาบันการศึกษาสังกัด กห. ได้แก่ วพม. วพบ. วพร. และ วพอ.



การฝึกเตรียมความพร้อมในที่ตั้ง กฟร.พตท.67 ให้กับผู้เข้ารับการฝึก มีดังนี้

- วันที่ 22-23 ม.ค. 67 เวลา 0800-1700 ศพม. จัดสถานีการฝึกทั้งหมด 4 สถานี ประกอบด้วย
 1. การรบในพื้นที่สิ่งปลูกสร้าง สอนโดย รพศ.2 ณ ห้อง auditorium ศจพ.วพม.

2. การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางดิ่ง สอนโดย พัน.สร.1 ณ ลานอาคารประกอบเลี้ยง วพม.
3. การฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า/ท่าอาวุธ สอนโดย ร้อย.พล.สร.สว.สส.6 ณ ลานหน้าเสาธง วพม.
4. การป้องกันเคมี ชีวะ-รังสี นิวเคลียร์ สอนโดย วพม./ พัน.สร.13 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศจพ.วพม.



- วันที่ 24-26 ม.ค. 67 เวลา 0800-1700 ศพม. จัดการฝึก STAFFEX ในที่ตั้ง ทั้งหมด 5 สถานี ประกอบด้วย
 1. TCCC สอนโดย รส.ส.พบ. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ศจพ.วพม.
 2. Aeromedical Evacuation สอนโดย วพอ. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 ศจพ.วพม.
 3. M-MERT สอนโดย กอบ.รพ.ร.ส.6 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 ศจพ.วพม.
 4. BLS/AED สอนโดย วพม. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศจพ.วพม.
 5. MALS สอนโดย วพร. ณ สระว่ายน้ำ วพม.
 นอกจากนี้มีการบรรยายด้านเวชกรรมป้องกัน โดย พ.ต. กสิณจีปติ นະประสิทธิ์ กสวป.พบ. เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกภาคสนามให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรบ



ผอ.วพม. และ รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบริหาร เข้าพบ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2567 เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 67

เมื่อเวลา 0900 ของวันที่ 16 ม.ค. 67 วท.ธ. ดำรงโรจน์ เต็มอุดม ผอ.วพม. และ พ.อ. ศ. มกัษฐก มุ่งถิ่น รอง ผอ.วพม.ฝ่ายบริหาร เข้าพบ นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2567 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ซึ่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญที่จะช่วยส่งเสริม ผลักดัน ด้านการอุดมศึกษา ด้านวิจัย และพัฒนา เพื่อเติมเต็มศักยภาพของกองทัพบก ให้สามารถตอบโจทย์ประเทศและประชาชน



ผอ.วพม. พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร วพม. ร่วมตรวจเยี่ยมการฝึกอบรบหลักสูตรส่งทางอากาศ รุ่นที่ 348 เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 67

เมื่อเวลา 0900 ของวันที่ 19 ม.ค. 67 วท.ธ. ดำรงโรจน์ เต็มอุดม ผอ.วพม. พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร วพม. เข้าร่วมตรวจเยี่ยมการฝึกอบรบหลักสูตรส่งทางอากาศ รุ่นที่ 348 ณ รร. สงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ จว.ลพบุรี โดยมี นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 47 เข้าร่วมการฝึกอบรบจำนวน 15 นาย ซึ่งได้ทำการกระโดดร่มจากอากาศยานครั้งที่ 1 ณ สนามกระโดดร่มบ้านท่าเตื่อ การกระโดดร่มผ่านไปด้วยความเรียบร้อย สภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์แข็งแรงถึง 15 นาย ในโอกาสนี้ ผอ.วพม. ได้กล่าวให้โอวาท และมอบกระเช้าผลไม้เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับ นพท./นศพ.วพม.





พอ.วพม. เป็นประธานเปิดการประชุม และบรรยายพิเศษ ในการประชุมอบรม แพทยศาสตรศึกษาสำหรับอาจารย์ใหม่ ระหว่างวันที่ 22-26 ม.ค. 67

เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 67 พล.ต. ธำรงโรจน์ เต็มอุดม พอ.วพม. เป็นประธานเปิดการประชุม และบรรยายพิเศษ ในการประชุมอบรมแพทยศาสตรศึกษาสำหรับอาจารย์ใหม่ ที่หน่วยแพทยศาสตรศึกษา วพม. จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 22-26 ม.ค. 67 ณ โรงแรมไอธารารีสอร์ท แอนด์ สปา จว.เพชรบุรี ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่อยู่ในแผนพัฒนาอาจารย์ของ วพม. มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ อาจารย์ใหม่เข้าใจหลักการด้านแพทยศาสตรศึกษา การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนแพทย์ทหาร และแพทย์ประจำบ้านให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนเป็นแบบอย่างของครูแพทย์ที่ดี การประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าประชุมทั้งสิ้นจำนวน 80 นาย ประกอบด้วย อาจารย์จากภาควิชา/กอง ของ วพม. และ SW.SS 6 และ S.W. สมทบ โดยได้เรียนเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านแพทยศาสตรศึกษา จากหลากหลายสาขามาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าประชุม





ผอ.วพม. เป็นประธานในพิธีประดับ
เครื่องหมายยศให้แก่นายทหารสัญญาบัตร
และนายทหารประทวน ที่ได้รับการเลื่อนยศ
ของ วพม./สว.ร.ร.6 เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 67

เมื่อเวลา 1330 ของวันที่ 25 ม.ค. 67 วา.ต.
สร้างโรจน์ เต็มอุดม ผอ.วพม. เป็นประธานในพิธี
ประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารสัญญาบัตร
และนายทหารประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศ ของ วพ
ม./สว.ร.ร.6 ณ ห้องพิธีการ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โดยมีผู้บริหาร วพ
ม. เข้าร่วมประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพล
วพม./สว.ร.ร.6 ในครั้งนี้ด้วย

สำหรับผู้ที่ได้รับยศสูงขึ้นในส่วนของ วพม.
เป็น ว่าที่ ร.ต. มีจำนวน 4 นาย ได้แก่

- จ.ส.อ. สุชิน ทองชัยบัณฑิต
- จ.ส.อ. สมหมาย โยชนา
- จ.ส.อ. จำเนียร กัพนาค
- จ.ส.อ. อัครพล คุ้มครอง





รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบริหาร ได้รับการคัดเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2566 ประเภทบริหาร จากสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 67 สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ออกประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2566 โดย พ.อ. ศ. มกัษฐ มุ่งถิ่น รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบริหาร ได้รับการคัดเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2566 ประเภทบริหาร วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ขอแสดงความยินดีกับท่านมา ณ โอกาสนี้



รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดการอบรมเรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับอาจารย์ใหม่ เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 67

เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 67 เวลา 0845 พ.อ. ศ. มกัษฐ มุ่งถิ่น รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดการอบรมเรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับอาจารย์ใหม่ ณ โถงหน้าห้องประชุมมงกุฎเวช ชั้น 4 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม. ที่จัดขึ้นโดยสภค.วพม. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ใหม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา

ของ วพม. หัวข้อการบรรยาย ประกอบด้วย

- การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา และการประกันคุณภาพหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตของ วพม.
- ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ วพม.
- การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ กับ งานประกันคุณภาพการศึกษา
- เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) เครื่องมือในการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
- กรอบมาตรฐานความเป็นอาจารย์มืออาชีพ (Professional standard framework, PSF) กับการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านแพทยศาสตรศึกษาของอาจารย์ใหม่
- Introduction to web-based application for QA





รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธี ทำบุญหอพัก กองการปกครอง ประจำปี 2567 ในวันที่ 20 ม.ค.67

เมื่อเวลา 0800 ของวันที่ 20 ม.ค. 67 พ.อ. ศ. มัทธกร มุ่งถิ่น รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีทำบุญหอพัก กปค.วพม. ประจำปี 2567 ณ ห้องโถงสวดมนต์ กปค.วพม. ซึ่ง กปค.วพม. และ สโมสรนักเรียนแพทย์ทหาร โดยชมรมพุทธศาสนี ร่วมกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อความเป็นสิริมงคล และเพื่อปลูกฝังจริยธรรมการเป็นชาวพุทธที่ดีแก่ นพท./นศพ.วพม. โดยมี นายกสมาคมผู้ปกครอง และอาจารย์ วพม. ตัวแทนผู้ปกครอง รอง หก.กปค.วพม. กำลังพล กปค.วพม. และ นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีต่างๆ เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน



รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการบริหารทรัพยากร วพม. ครั้งที่ 3/67 เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 67 และครั้งที่ 4/67 เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 67

เมื่อเวลา 0900 ของวันที่ 22 ม.ค. 67 และวันที่ 29 ม.ค. 67 พ.อ. ศ. มัทธกร มุ่งถิ่น รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากร วพม. ครั้งที่ 3/67 และ ครั้งที่ 4/67 ณ ห้องประชุมระพี สาคริก ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา และผ่านระบบออนไลน์ โดยวัตถุประสงค์ของการประชุม เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณในส่วน of แผนงาน/โครงการ ส่วนที่เหลือในกลยุทธ์ที่ 1-5 รวมถึงครุภัณฑ์ และการปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ตามที่หน่วยต่าง ๆ เสนอขอรับงบประมาณ โดยมีคณะกรรมการบริหารทรัพยากร วพม. และผู้แทนหน่วยที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน





**รอง ผอ.วพม.ฝ่ายวิชาการ นำคณะกรรมการ
กลั่นกรองผลงานตำแหน่งวิชาการ วพม. เข้า
ศึกษาดูงาน ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 67**

เมื่อเวลา 0800 ของวันที่ 17 ม.ค. 67 พ.อ. ศ. ราม รังสินธุ์ รอง ผอ.วพม.ฝ่ายวิชาการ ในฐานะประธานคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานตำแหน่งวิชาการ วพม. ได้นำคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานตำแหน่งวิชาการ วพม. เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ โครงสร้าง ตลอดจนระบบการทำงานของภาควิชาการผลงานตำแหน่งวิชาการภายในสถาบัน ตามระเบียบใหม่ของ กพอ. ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี รศ.นพ.ฉันทชาย สิทธิพันธุ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และทีมคณะกรรมการพิจารณาผลงานตำแหน่งวิชาการคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับ



**รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงาน
ตำแหน่งวิชาการ วพม. ครั้งที่ 1/67 เมื่อวันที่ 31
ม.ค. 67**

เมื่อเวลา 1200 ของวันที่ 31 ม.ค. 67 พ.อ. ศ. ราม รังสินธุ์ รอง ผอ.วพม.ฝ่ายวิชาการ ในฐานะประธานคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานตำแหน่งวิชาการ วพม.เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานตำแหน่งวิชาการ วพม. ณ ห้องประชุมณิศา-นิรันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา โดยหัวข้อสำคัญของการประชุม ได้แก่ การพิจารณาคุณสมบัติผู้ขอดำรงตำแหน่งวิชาการภายในสถาบัน และการหารือเกี่ยวกับ ร่างระเบียบสภา วพม. ว่าด้วยการพิจารณาแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์คลินิก พ.ศ. 2567



ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุมการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลชั้นปรีคลินิก เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 67

เมื่อเวลา 1330 ของวันที่ 16 ม.ค. 67 พ.อ.ต. ศ. ประเจษฎ์ เรืองกาญจนเศรษฐี ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุมการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลชั้นปรีคลินิก ณ ห้องประชุมระพี สาคริก อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม. และผ่านระบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนรายวิชาในชั้นปรีคลินิกของ วพม. บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วพม.





ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 ในโอกาสนี้ พ.ท. ผศ. อนุพงษ์ กันธิวงศ์ ได้บรรยายในหัวข้อ การวัดและการประเมินผลทางการศึกษา การกำหนดสัดส่วนของหน่วยกิต สัดส่วนการวัดประเมินผล แนวทางการกำหนดเกรด และการปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลของรายวิชาให้กับผู้เข้าประชุม ซึ่งประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการหลักสูตร แพทยศาสตร์บัณฑิต วพม. ชั้นปรีคลินิก หัวหน้าภาควิชา รองหัวหน้าภาควิชา และอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่าง ๆ ในชั้นปรีคลินิก ในโอกาสนี้ รอง ผอ. กศ.วพม. ได้เข้าร่วมการประชุมด้วย



กองรังสีกรรม SW.SS.6 ร่วมกับ ภาควิชารังสีวิทยา กศ.วพม. จัดงานประชุมวิชาการรังสีวิทยา REFRESHER RADIOLOGY COURSE 2024 : 1st PMK ANNUAL MEETING เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 67

เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 67 เวลา 0800-1600 กองรังสีกรรม SW.SS.6 ร่วมกับ ภาควิชารังสีวิทยา กศ.วพม. จัดงานประชุมวิชาการรังสีวิทยาประจำปี 2567 Refresher Radiology course 2024. 1st PMK ANNUAL Meeting โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์แก่บุคลากรทางการแพทย์ทุกสาขา ตลอดจนผู้สนใจในเรื่องรังสีวิทยา ณ ห้องประชุมพลโทพ่อง-จำลอง มีคุณเอี่ยม ชั้น 10 อาคารพรีคลินิกตึกวิทยา SW.SS.6





The 13th Siriraj International Medical Microbiology, Parasitology, and Immunology Competition



ภจว.กศ.วพม. ส่งตัวแทน นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีที่ 2 และ 3 เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาจุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา และวิทยาภูมิคุ้มกันทางการแพทย์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2567 (SIMPIC2024) ณ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

การแข่งขันตอบปัญหาจุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา และวิทยาภูมิคุ้มกันทางการแพทย์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2567 (SIMPIC 2024) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-21ม.ค. 67ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยในปีนี้มีทีมเข้าร่วมแข่งขันจำนวนทั้งสิ้น 32ทีม จาก 7 ประเทศทั่วโลก จัดเป็นเวทีระดับนานาชาติที่มีความท้าทาย และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันได้แสดงออกถึงศักยภาพด้านความรู้ทางจุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา และภูมิคุ้มกันวิทยา อีกทั้งยังส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะทางสังคม การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ การทำงานร่วมกับผู้อื่น และการสร้างมิตรภาพอันดีระหว่างประเทศ ในโอกาสนี้ ภาควิชาจุลชีววิทยา กศ.วพม. ได้ส่งตัวแทน นพท./นศพ.วพม. เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน

2 ทีม รวม 6 นาย ได้แก่

- นพท. ธรศ สุวนาคกุล ชั้นปีที่ 3
- นศพ. วชิรธร อวานนท์ ชั้นปีที่ 3
- นศพ. กนกพร ก้อนชัยภูมิ ชั้นปีที่ 3
- นศพ. ธมลวรรณ รักษา ชั้นปีที่ 3
- นศพ. อารีญา พัฒนาวาณิช ชั้นปีที่ 3
- นพท. ธนาสิน เหล่าจางวงศ์ ชั้นปีที่ 2

โดยมี พ.ต.หญิง ภัสสรา วงศ์ไทย และ ร.ต. ภักร์ ณรงค์เดช อจ.ภจช.กศ.วพม.เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบและหว่างเข้าร่วมการแข่งขัน





คณะอนุกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ วพม.
พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เข้าร่วม
กิจกรรมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ เมื่อวันที่ 23, 24 และ
26 ม.ค. 67 ณ ห้องประชุมระพี สาคริก ชั้น 3
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม. และ
ผ่านระบบออนไลน์

เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 67 เวลา 1330 พ.อ.หญิง รศ.
นภอร ภาวิจิตร ประธานคณะอนุกรรมการทวนสอบฯ ได้
จัดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ รายวิชาระบบทางเดินหายใจ
และรายวิชาระบบต่อมไร้ท่อ สำหรับ นพท./นศพ.วพม.
ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 ซึ่งรับผิดชอบโดย ภสว.ก
ศ.วพม. จากการทวนสอบฯ พบว่า คณะกรรมการ
รายวิชาฯ ทั้ง 2 รายวิชา มีความมุ่งมั่นในการพัฒนา
รายวิชาให้เหมาะสมกับผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในการออกแบบการเรียนรู้ และการพัฒนา
ศักยภาพ สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของ วพม.

เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 67 เวลา 1330 พ.อ.หญิง รศ.
นภอร ภาวิจิตร ประธานคณะอนุกรรมการทวนสอบฯ ได้
จัดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ รายวิชาระบบทางเดิน
ปัสสาวะ สำหรับ นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีที่ 3ปีการศึกษา
2566 ซึ่งรับผิดชอบโดย ภชค.ภศ.วพม. จากการทวน
สอบฯ พบว่า คณะกรรมการรายวิชาฯ มีการพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษาที่หลากหลาย เช่น Project-
based learning, Patient-education และมีการ
ประเมินในแต่ละนวัตกรรมอย่างชัดเจน

เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 67 เวลา 1330 พ.อ.หญิง รศ.
นภอร ภาวิจิตร ประธานคณะอนุกรรมการทวนสอบฯ ได้
จัดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ รายวิชาระบบหัวใจและหลอดเลือด
สำหรับ นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา
2566 ซึ่งรับผิดชอบโดย ภภว.ภศ.วพม. จากการทวน
สอบฯ พบว่า คณะกรรมการรายวิชาฯ มีการออกแบบ

รายวิชาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้ความรู้ก่อน
นำไปใช้ในเวชปฏิบัติจริงผ่านการทำ simulation-
based learning จัดให้มีทักษะการซักประวัติและ
ตรวจร่างกาย โดยใช้ผู้ป่วยสมมติ



**นพท./นศพ.วพม. เข้าร่วมพิธีกระทำสัตย์
ปฏิญาณต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2567
เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 67**

เมื่อเวลา 1500 ของวันที่ 18 ม.ค. 67 พ.อ.
เจริญชัย หินเธาว์ ผบ.ทบ. เป็นประธานในพิธีกระทำ
สัตย์ปฏิญาณต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2567 ณ
ลานเอนกประสงค์ ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร จว.
สระบุรี โดยในปีนี้มี นพท./นศพ.วพม. จำนวน 97
นาย เข้าร่วมสวนสนามในพิธีดังกล่าวโดยพร้อม
เพรียงกัน





กิจกรรมสำคัญของ วพม. ในห้วงวันที่ 1-15 ก.พ. 67 มีดังนี้

- 7 ก.พ. 67 1330 การประชุม นขต.วพม./คกก.การศึกษา วพม. ครั้งที่ 4/67 ณ ห้องประชุมระพี สาคริก ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม.
- 9 ก.พ. 67 1000 การประชุม นขต.ทอ.วพม. ณ ห้องประชุมกองอำนวยการ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ วพม.
- 14 ก.พ. 67 1330 การประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ สำหรับเจ้าหน้าที่ส่งกำลัง วพม. ณ ห้องประชุมกองอำนวยการ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ วพม.
- 15 ก.พ. 67 0900 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ศจพ.วพม. ครั้งที่ 1/67 ณ ห้องประชุมระพี สาคริกชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม.
- 15 ก.พ. 67 1330 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ รายวิชาจิตเวชศาสตร์ 1 ณ ห้องประชุมระพี สาคริก ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา

ทีมบรรณาธิการข่าว

ภาพประกอบ : จ.ส.อ. ยุทธพล เพชรคง
จ.ส.อ. ไพโรจน์ แก้วเปี่ยม

อาร์ตเวิร์ก : ร.อ.หญิง จิรภา สนิท

ผู้เขียนข่าว :

- ประธานคณะทำงานหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วพม. ชั้นปรีคลินิก
- คณะกรรมการตำแหน่งวิชาการ วพม.
- กจช.กศ.วพม.
- กรส.กศ.วพม.

- พตท.ทอ.วพม.
- สปค.วพม.
- ผรท.กพ.ทอ.วพม.
- บพศ.วพม.
- กปค.วพม.
- ผงป.ทอ.วพม.
- ผปว.ทอ.วพม.

ผู้รวบรวม : พ.อ.หญิง พศ. อนุสรณ์ วัฒนจันทร์

ผู้ให้ความเห็นชอบ : พ.อ. ศ. มทิจรุต มุ่งถิ่น